

แบบสรุปข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับจังหวัด
เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑

ลำดับ	เรื่อง	ประเด็นข้อสั่งการ	หน่วยงาน	การปฏิบัติ
๑	ด้านเศรษฐกิจ	<p>การจัด Zoning พื้นที่ที่พักอาศัยสำหรับแรงงานต่างด้าวเพื่อเป็นการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ</p> <p>ตามที่ นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการของในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากำหนดมาตรการการส่งเสริมการลงทุนให้แก่ภาคเอกชนในการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยสำหรับแรงงานต่างด้าวในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมต่างๆ โดยในการจัดหาพื้นที่เพื่อการดังกล่าวให้ดำเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้คำนึงถึงประเด็นด้านความมั่นคงด้วย นั้น ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งดำเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน ๒ เดือน โดยในการส่งเสริมการลงทุนให้แก่ภาคเอกชนในการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยดังกล่าว ให้มีการจัดระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ให้เหมาะสมครบถ้วน รวมทั้งให้คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนในพื้นที่โดยรอบด้วย</p>	- ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานทุกส่วนราชการ	ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
๒	ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่นๆ	<p>การขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการพัฒนาระบบ Big Data ของภาครัฐ</p> <p>ตามที่ได้มีข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ ให้สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ขับเคลื่อนการดำเนินงานในเรื่องการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว (One Stop Service) ให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น รวมทั้งให้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (Government Data Center) โดยประสานหน่วยงานภาครัฐต่างๆ นำข้อมูลที่พร้อมให้บริการมาดำเนินการเป็นโครงการนำร่องให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๐ และข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)) เป็นเจ้าภาพในการรวบรวมข้อมูลจาก</p>	- ส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาคทุกส่วนราชการและอำเภอทุกอำเภอ	ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ	เรื่อง	ประเด็นข้อสั่งการ	หน่วยงาน	การปฏิบัติ
		<p>ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ เกี่ยวกับแนวทางการใช้ประโยชน์ Big Data ของทุกหน่วยงาน จัดทำเป็นภาพรวมและแผนการขับเคลื่อนและการใช้ประโยชน์เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐภายใน ๓ เดือน นั้น ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ความร่วมมือในการดำเนินการดังกล่าวด้วย</p>		
		<p>การพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของการกำหนดสัดส่วนของค่าปรับที่หน่วยงานต่างๆ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายได้รับ</p> <p>ให้กระทรวงการคลัง ร่วมกับกระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของการกำหนดสัดส่วนของค่าปรับที่หน่วยงานต่างๆ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายได้รับจากการกระทำผิดกฎหมายแล้วหักไว้เพื่อเป็นค่าตอบแทนของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของหน่วยงาน ก่อนนำส่วนที่เหลือส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป ทั้งนี้ หากผลการพิจารณาเป็นประการใดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้ถูกต้อง เป็นไปตามข้อกำหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไป</p>	<p>- ส่วนราชการสังกัด ราชการบริหารส่วน ภูมิภาคทุกส่วน ราชการ</p>	

ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีข้างต้นเป็นแนวทางในการบริหารราชการให้เกิดประสิทธิภาพ ดังนั้น ในขั้นตอนการปฏิบัติจะต้องดำเนินการโดยยึดถือกฎหมาย ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก